

Số: 965/SNN&PTNT-CCTS

An Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2017

V/v quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kính gửi:

- UBND huyện, thị, thành phố
- Phòng Nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị, TP.

Trong thời gian qua do tình hình nuôi một số đối tượng thủy sản bản địa trong tỉnh An Giang như cá tra, cá lóc, cá nàng hai... đang gặp khó khăn, giá tiêu thụ cá thương phẩm giảm xuống thấp, nông dân thua lỗ, nên một số hộ nuôi thủy sản đã chuyển sang nuôi đối tượng tôm thẻ chân trắng.

Trước tình trên Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp cùng Sở Tài Nguyên & Môi trường và các huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn, huyện Thoại Sơn và huyện Phú Tân tiến hành khảo sát, kiểm tra tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh An Giang, kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Tổng cộng có 14 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng gồm: 02 hộ nuôi tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành; 05 hộ nuôi tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Bình Chánh huyện Châu Phú; 03 hộ nuôi tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn; 03 hộ nuôi tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân và 01 hộ nuôi tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn. Tổng diện tích nuôi là 107.800 m², tổng số lượng tôm post thả nuôi là 4.850.000 con và tổng số ao là 27 ao.

2. Nguồn giống tôm thẻ chân trắng được mua từ tỉnh Ninh Thuận, Cà Mau và Bạc Liêu, giá bán từ 90-120 đ/post 12. Nước cấp cho ao nuôi tôm thẻ được lấy từ giếng khoan có độ mặn dao động từ 1,5 - 5,51 ‰ và pha thêm nước sông. Trong quá trình nuôi người dân sử dụng thêm muối hạt (NaCl) với định kỳ sử dụng 1 tuần/lần với liều lượng 30kg - 40kg/lần/2.000m³ nước, bổ sung thêm các loại khoáng thương mại. Mực nước nuôi trong ao khoảng 1,2m-1,5m, trong suốt quá trình nuôi hoàn toàn không thay nước, chỉ cấp nước thêm vào ao với mức nước cấp khoảng 5cm/lần. Tôm thẻ chân trắng có tốc độ sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi từ 2,5 đến 3 tháng có thể thu hoạch hoàn toàn với kích cỡ khoảng 70-80 con/kg. Nguồn nước sau khi thu hoạch sẽ thải trực tiếp ra kênh rạch làm ảnh hưởng đến sự nhiễm mặn ra kênh thủy lợi, tác động rất lớn đối với môi trường và đa dạng sinh học đặc biệt là ảnh hưởng đến sự sụt lún đất do việc khai thác nước ngầm, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa, cây nông nghiệp khác xung quanh và khả năng ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt (theo công văn số 1711/BNN-TCTS ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt giao cho UBND các tỉnh)

3. Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước của các ao nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó độ mặn của nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại các huyện dao

động từ 1,5 - 5,51 ‰, riêng nước trong giếng khoan sử dụng trong quá trình cấp nước cho ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Bình Thạnh Đông Phú Tân độ mặn dao động từ 3,22 - 5,67 ‰.

Căn cứ văn bản quy định về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (Theo Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và nuôi tôm nước lợ đến năm 2020 tầm nhìn 2030), (theo công văn số 1711/BNN-TCTS ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt giao cho UBND các tỉnh) và căn cứ kết luận của đại diện Tổng cục Thủy sản tại hội nghị về “Đánh giá việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt và giải pháp quản lý” ngày 29/5/2017 tổ chức ở Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. Do đó đề chân chỉnh việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Vận động, tuyên truyền người dân không tiếp tục thả nuôi tôm thẻ chân trắng với các hình thức nuôi khác nhau trên địa bàn huyện, thị, thành phố, với việc sử dụng sử dụng nguồn nước giếng khoan, hoặc pha thêm muối hạt để nuôi tôm làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, hoạt động canh tác nông nghiệp.

2. Kiên quyết kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình tiếp tục thả nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường trong việc kiểm tra xử lý việc sử dụng khoan giếng để nuôi trồng thủy sản không theo quy định về sử dụng nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập đoàn kiểm tra, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm của các tổ chức, cá nhân tiếp tục thả nuôi tôm thẻ chân trắng không phải là đối tượng được huyện, thị, thành phố quy hoạch phát triển nuôi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những vùng trọng điểm đã được quy hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh của tỉnh An Giang đến năm 2020.

Vì tính chất quan trọng của sự việc rất mong UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo việc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CCTS, NTLN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thị Thanh Vân